

โครงการสร้าง Key man ด้านการเงินสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

งบประมาณทั้งสิ้น 1,856,900 บาท

(หน่วย : บาท)

วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	กิจกรรมที่ทำ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ
<p>1. เพื่อสร้างพื้นฐานด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ และพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์</p> <p>2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในการแนะนำและกำกับดูแลสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกรอบของกฎหมายและหลักเกณฑ์สากล</p> <p>3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรขั้นสูงต่อไป</p>	<p>1. ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ ที่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ อายุไม่เกิน 35 ปี และรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รุ่นละ 40 คน</p> <p>2. ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมดูแลและกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน รุ่นละ 20 คน จำนวน 2 รุ่น รวมเป็น 40 คน</p>	<p>ฝึกอบรมด้วย การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กรณีศึกษา (Case Study) แบ่งกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การปฐมนิเทศ การสอบ Pre - Test และ Post - Test ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการโครงการ และพิธีปิดการฝึกอบรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำหลักสูตร 2. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 3. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม 4. บริหารโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 5. ประเมินผลรายบุคคล/ประเมินผลโครงการ 6. จัดทำรายงานสรุปผลการอบรม 7. มอบหมายภารกิจวิเคราะห์และตรวจสอบสหกรณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปดำเนินการ 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผ่านการอบรมหลังจากนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง 	<p>1. ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งรายงานผลการวิเคราะห์ตามที่โครงการกำหนด</p> <p>2. ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</p>	<p>1,856,900</p>

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan)

แผนงาน	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ										เป้าหมาย		
ผลผลิต	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้และทักษะพร้อมปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการตรวจสอบสหกรณ์	เชิงคุณภาพ : ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ตามที่โครงการกำหนด										จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน		
กิจกรรมหลัก	ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	เชิงปริมาณ : ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70										กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อรุ่นและผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อรุ่น ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์		งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์						โครงการที่		
กิจกรรมรอง/หน้าที่ความรับผิดชอบ/งานที่ดำเนินการ			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำหลักสูตรร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย		-						→						
2. ประกาศรับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าอบรม และทดสอบความรู้		-							→					
3. จัดอบรมโครงการสร้าง Keyman ด้านการเงินสหกรณ์ (2 รุ่น)		1,856,900								→ รุ่น 1	→ รุ่น 2			
4. ประเมินผลรายบุคคล/ประเมินผลโครงการ		-										→		
5. มอบหมายภารกิจการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและตรวจสอบสหกรณ์		-										→		
6. จัดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผ่านการอบรม		-										→		
7. จัดทำรายงานสรุปผลการอบรม		-										→	→	
		1,856,900												